

คาดการณ์ความเสียหายต่ำสุดของอ้อยในรัฐ Veracruz ของเม็กซิโกจากฝนที่ตกหนักไว้ที่ 570 ล้านเปโซ ประธานคณะกรรมการเกษตรสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า อ้อยบนพื้นที่กว่า 19,000 เฮกแตร์ ได้รับผลกระทบ โดยอ้อยทั่วตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโกได้รับผลกระทบ

อินเดีย

นักวิเคราะห์ MF Global Commodities กล่าวว่า น้ำท่วมในรัฐอุตรประเทศของอินเดียก่อนการเก็บเกี่ยว 1 เดือน จะไม่ทำให้ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของอินเดียในปีการผลิตหน้าที่สูงเป็นประวัติการณ์ลดลง เพราะความเสียหายอาจถูกชดเชยด้วยผลผลิตต่อพื้นที่ที่สูงขึ้นในรัฐมหาราษฏร์ และรัฐอื่น หลังจากมีฝนดี รัฐบาลอินเดียคาดผลผลิตน้ำตาลปี 2010/11 จะเพิ่มขึ้น 29% เป็น 24-25 ล้านตัน ขณะที่นักวิเคราะห์ประมาณการเบื้องต้นไว้ที่ราว 23-26 ล้านตัน

เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลคนหนึ่งว่า กลุ่มรัฐมนตรีที่มีอำนาจด้านอาหารได้เลื่อนการตัดสินใจที่จะขึ้นราคาน้ำตาลที่จัดสรรให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในการประชุมสัปดาห์นี้ เนื่องจากมีเทศกาลเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องและเงินเพื่ออาหารที่สูง กรมน้ำตาลได้เสนอให้ส่วนกลางขึ้นราคาน้ำตาลที่จัดสรรให้แก่ผู้มีรายได้น้อยจากปัจจุบันที่ 13.5 รูปี/กก. เป็นประมาณ 17.5 รูปี/กก. (หรือจาก 8 บาท/กก. เป็น 11 บาท/กก.)

ราคาน้ำตาล small grade ใน Kolhapur ลดลง 1.3% เป็น 2,569 รูปี/100 กก. (เท่ากับ 1,567 บาท)

ปากีสถาน

เจ้าของโรงงานได้เริ่มประชุมเพื่อเปิดหีบตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน และรัฐบาลอาจล้มเหลวในการเปิดหีบในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งทำให้เกิดการขาดแคลนและราคาน้ำตาลจะพุ่งสูงขึ้น ประธานตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กล่าวว่า รัฐบาลมีแผนจะเริ่มสัญญาน้ำตาลล่วงหน้าในปีนี้เพื่อช่วยเหลือชาวไร่และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ตลาดน้ำตาลล่วงหน้าอาจจะเริ่มในอีก 2 เดือน จะช่วยให้ราคาในประเทศมีเสถียรภาพและเป็นประโยชน์ต่อชาวไร่ ในขั้นต้น จะใช้อ้อย 5% แต่หลังจากนั้นจะรวมถึงอ้อยเข้าหีบทั้งหมด

เวียดนาม

เลขาธิการสมาคมอ้อยและน้ำตาลกล่าวว่า ผลผลิตน้ำตาลปี 2010/11 จะอยู่ที่ 1 ล้านตัน แต่เพื่อเพิ่มผลผลิตในฤดูการผลิตนี้ พื้นที่ปลูกอ้อยในช่วงฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วงทางตอนใต้ของจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นเป็น 225,000 เฮกแตร์ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านตันจาก 9.7 ล้านตันของปีก่อน

สหภาพยุโรป

Tate and Lyle ได้เสร็จสิ้นการขายโรงงานรีไฟน์น้ำตาลสหภาพยุโรป เมื่อวันที่พฤหัสบดี ขณะที่คาดว่าจะมีผลกำไรทั้งปีก่อนหักภาษีเดบิต ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยธุรกิจสารให้ความหวานและแป้ง ในเดือนกรกฎาคมกลุ่มได้ตกลงขายธุรกิจน้ำตาลในยุโรปให้กับ American Sugar Refining เป็นเงิน 211 ล้านยูโร โดยตั้งใจจะขายธุรกิจน้ำตาลในเวียดนามและกากน้ำตาลในอังกฤษที่เหลือในปลายปี

ยูเครน

รัฐมนตรีเศรษฐกิจยูเครนจะอนุมัติใบอนุญาตนำเข้าน้ำตาลทรายดิบที่จัดสรรใหม่จำนวน 33,918.63 ตัน ในวันที่ 10 ตุลาคม

เปรู

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โรงงานน้ำตาลบางแห่งในเปรูได้เพิ่มราคาน้ำตาล 19.6% ราคาน้ำตาลในช่วงกลางสัปดาห์ตามตลาดเกษตรในเมือง Santa Anita ขายอยู่ที่ 107.75 เปโซ/กระสอบ (กระสอบละ 50 กก.) แต่ราคาในบางตลาดอยู่ที่ 121 เปโซ/กระสอบ หรือ มากกว่านี้ ผู้จัดการทั่วไปสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลกล่าวว่า แนวโน้มราคาน้ำตาลอาจจะสูงขึ้นเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่สูงขึ้น

แอฟริกาใต้

ชาวไร่อ้อยทางชายฝั่งตอนใต้ของแอฟริกาใต้กล่าวว่า สภาพอากาศแห้งรุนแรงสุดในรอบ 30 ปี นั้น ได้ทำให้ผลผลิตในเขตลดลง โรงงานน้ำตาลสำคัญคาดการณ์ว่า จะเห็นตัวเลขอ้อยรายปีลดลงประมาณ 40% การขาดแคลนฝนในจังหวัดที่เป็นเขตการเกษตรกำลังสร้างความกังวลให้แก่ชาวไร่ KZN (Kwazulu-Natal) มากขึ้น ชาวไร่รายหนึ่งกล่าวว่า ตัวเลขน้ำฝนรายปีของชายฝั่งตอนใต้ อยู่ที่ 1,255 มิลลิเมตร บวกลบ แต่ในปีนี้อยู่ที่ 200 มิลลิเมตร

สถานการณ์น้ำตาลโลก

